

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

#### วัตถุประสงค์ในการศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ตำบลลานสะแก อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้งโดยภาพรวม และรายด้าน
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ตำบลลานสะแก อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามหมู่บ้าน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อการป้องกันปัญหาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ตำบลลานสะแก อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

#### สรุปผลการศึกษา

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ตำบลลานสะแก อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปรากฏผลดังนี้

1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการป้องกันปัญหาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลลานสะแก อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมมีการป้องกันปัญหาเสพติด อยู่ในระดับมาก จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการป้องกันปัญหาเสพติด ระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านการทำกิจกรรมด้านยาเสพติด และระดับมาก 3 ด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมาก ไปน้อย คือ ด้านผู้นำในหมู่บ้าน รองลงมาคือ ด้านการเมืองท้องถิ่น และด้านโครงสร้างหมู่บ้าน

2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันปัญหาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ตำบลลานสะแก อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามหมู่บ้าน โดยรวมพบว่า

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาเสพติด แยกเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่

ในด้านโครงสร้างหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านมีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ในด้านผู้นำในหมู่บ้าน บ้านหนองสิม ม.7 มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากบ้านมะโป  
ม.8 และบ้านเจริญราษฎร์ ม.18 บ้านมะโป ม.8 มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากบ้านหนองสิม  
ม.7 บ้านเจริญราษฎร์ ม.18 และบ้านหนองไผ่น้อย ม.19 บ้านเจริญราษฎร์ ม.18 มีความคิดเห็น  
แตกต่างไปจากบ้านหนองสิม ม.7 บ้านมะโป ม.8 และบ้านหนองไผ่น้อย ม.19 บ้านหนองไผ่  
น้อย ม.19 มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากบ้านมะโป ม.8 และบ้านเจริญราษฎร์ ม.19

ในด้านการเมืองท้องถิ่น บ้านหนองสิม ม.7 มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากบ้านเจริญ  
ราษฎร์ ม.18 บ้านมะโป ม.8 มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากบ้านเจริญราษฎร์ ม.18 บ้านเจริญ  
ราษฎร์ ม.18 มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากบ้านหนองสิม ม.7 บ้านมะโป ม.8 และบ้านหนอง  
ไผ่น้อย ม.19 บ้านหนองไผ่น้อย ม.19 มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากบ้านเจริญราษฎร์ ม.18

ในด้านการทำกิจกรรมด้านยาเสพติด บ้านหนองสิม ม.7 มีความคิดเห็นแตกต่างไป  
จากบ้านมะโป ม.8 และบ้านหนองไผ่น้อย ม.19 บ้านมะโป ม.8 มีความคิดเห็นแตกต่างไปจาก  
บ้านหนองสิม ม.7 และบ้านหนองไผ่น้อย ม.19 บ้านเจริญราษฎร์ ม.18 มีความคิดเห็นแตกต่าง  
ไปจากบ้านหนองไผ่น้อย ม.19 บ้านหนองไผ่น้อย ม.19 มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากบ้าน  
หนองสิม ม.7 บ้านมะโป ม.8 และบ้านเจริญราษฎร์ ม.18

3. ข้อเสนอแนะต่อการป้องกันปัญหาเสพติดตามความคิดเห็นของประชาชนใน  
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด  
มหาสารคาม มีดังนี้

- 3.1 ต้องการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันปัญหา  
เสพติดอย่างจริงจัง
- 3.2 ส่งเสริมให้มีการทำกิจกรรมการป้องกันปัญหาเสพติดให้มากขึ้นกว่าเดิม  
โดยเน้นหนักที่กลุ่มเยาวชน
- 3.3 ให้นายงานภาครัฐส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน
- 3.4 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความสามัคคีและลด  
สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาเสพติดในหมู่บ้าน
- 3.5 จัดให้มีการออกกำลังกายในหมู่บ้านเป็นประจำ
- 3.6 ส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
- 3.7 สนับสนุนให้เยาวชนและผู้ปกครองของเยาวชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือกับ  
คณะกรรมการหมู่บ้านในการป้องกันปัญหาเสพติด

### 3.8 สนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมให้กับหมู่บ้าน

#### อภิปรายผล

จากผลการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ภายในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ในการป้องกันปัญหาเสพติด การติดป้ายคำขวัญต่างๆ ที่แสดงให้เห็นประชาชนภายในหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปที่ได้เข้าไปแวะชมในหมู่บ้านได้ดู และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด มีการเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้านอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่สำคัญ เช่น เทศกาลวันสงกรานต์ เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ งานบุญประเพณีต่างๆ เป็นต้น ที่เป็นช่วงที่มีเด็กวัยรุ่นจำนวนมาก มาพบปะสังสรรค์กัน ประชาชนและองค์กรของประชาชนในหมู่บ้านก็มีส่วนร่วมด้วย โดยการช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น และสร้างความรัก ความอบอุ่น ความสมัครสมานสามัคคี ให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและหมู่บ้าน ในด้านผู้นำชุมชน มีความสำคัญมากต่อการดำเนินงานป้องกันปัญหาเสพติดในหมู่บ้าน เพราะผู้นำชุมชน เป็นผู้ชี้พาประชาชนในหมู่บ้านทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันปัญหาเสพติดอย่างจริงจังในหมู่บ้าน และผู้นำชุมชนต้องมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและแนวทางในการป้องกันปัญหาเสพติด และคอยประสานงานในการทำกิจกรรมที่เป็นการป้องกันปัญหาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ อีกทั้งประชาชนในหมู่บ้านมีความรัก ความสามัคคี ไม่มีความขัดแย้งกัน ช่วยให้การดำเนินงานป้องกันปัญหาเสพติดประสบผลสำเร็จ และให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี และภายในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทำกิจกรรมอันเนื่องมาจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน อยู่เป็นประจำ และเป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น การจัดการประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกครัวเรือนที่ปลอดยาเสพติด และครัวเรือนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แล้วให้ครัวเรือนทำกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ (เอกพร จุ้ยสำราญ . 2546 : 64) ได้ทำการวิจัยถึงบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมีบทบาทมากในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บังคับที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ รายได้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนบังคับที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ การขาดความตั้งใจจริง ร่วมมือประสานงานกันอย่างจริงจังระหว่างฝ่ายต่างๆ เกี่ยวข้อง อุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ ผู้เสพ และครอบครัวผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือ สอดคล้องกับ (สุภิกดิ์ ไชยสาร . 2547 : 62) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการชุมชนเข้มแข็งของสถานีตำรวจภูธรตำบลปากคลองตลาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในโครงการมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนเข้มแข็ง สอดคล้องกับ (เจริญสุข ทวยจันทร์ . 2550 : 70) ทำการศึกษาถึงความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 – 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 – 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ (วีระพงษ์ นิไลย์นาค . 2552 : 68) ทำการวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันปัญหาเสพติดในสถานศึกษา อำเภอบ้านม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศกนคร เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินการป้องกันปัญหาเสพติดในสถานศึกษา อำเภอบ้านม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศกนคร เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร โรงเรียนครูผู้สอน และนักเรียน ในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ (พงษ์ศิริ สวนแก้ว . 2546 : 111) ได้ทำการวิจัยถึงการวิเคราะห์นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : การศึกษาการนำแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด ไปปฏิบัติ ผลการวิจัยในด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองระดับท้องถิ่นพบว่า สภาพแวดล้อมทางการเมืองระดับท้องถิ่นมีผลต่อการนำนโยบายแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด ไปปฏิบัติ และผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ (กาญจนา ทรัพย์อาจิณ . 2546 : 66) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การดำเนินการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติดำเนินการป้องกันยา

เสพติดของครูอาจารย์ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในเขต กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ (นธิมา อนุพันธ์ . 2547 : 19) ได้ทำการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทุกด้านในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ (ราตรี เสาโกศล . 2554 : 75) ได้ทำการศึกษากการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านคูคำ หมู่ 2 ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านคูคำ หมู่ 2 ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

**สมมติฐาน** ประชาชนแยกตามหมู่บ้านมีความคิดเห็นต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาที่พบเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสาเหตุแยกตามรายด้าน ดังนี้

ในด้านโครงสร้างหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เนื่องจากในแต่ละหมู่บ้านมีพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการก่อเกิดปัญหายาเสพติด แตกต่างกัน เช่น บริเวณที่เป็นจุดเปลี่ยว จุดอับที่ยากต่อการสอดส่องดูแล หรือ บริเวณที่ขาดไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน เป็นต้น สาเหตุเหล่านี้จึงส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านที่มีต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน

ในด้านผู้นำในหมู่บ้าน สาเหตุที่ทำให้ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด ในด้านผู้นำในหมู่บ้าน แตกต่างกัน เพราะว่า ผู้นำในหมู่บ้านมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การป้องกันปัญหายาเสพติด การส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นการป้องกันปัญหายาเสพติด นั้นแตกต่างกัน ทำให้ประชาชนมีความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด ในด้านผู้นำในหมู่บ้านแตกต่างกัน

ในด้านการเมืองท้องถิ่น สาเหตุที่ทำให้ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด ในด้านการเมืองท้องถิ่น แตกต่างกัน เพราะว่าในแต่ละหมู่บ้าน มีปัญหา



เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม  
อยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาการเมืองท้องถิ่น ก็คือ การเลือกตั้ง  
ผู้ใหญ่บ้าน ในกรณีที่ผู้รับสมัครที่เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านคนเก่าแพ้ในการเลือกตั้ง ก็จะพา  
ประชาชนที่สนับสนุนตนไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาหมู่บ้าน  
ส่งผลให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ในด้านการเมืองท้องถิ่น  
แตกต่างกัน

ในด้านการทำกิจกรรมด้านอาชญากรรม สาเหตุที่ทำให้ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ  
การป้องกันปัญหาอาชญากรรม ในด้านการทำกิจกรรมด้านอาชญากรรม แตกต่างกัน เพราะว่า ในแต่ละ  
หมู่บ้าน มีการทำกิจกรรมที่เป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมแตกต่างกัน เช่น การจัดเวรยาม  
เฝ้าระวัง การสมทบเงินเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดกิจกรรมที่กลุ่มเยาวชนเข้ามามีส่วน  
ร่วมกับหมู่บ้าน เช่น การจัดแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้าน เป็นต้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ประชาชนแยกตามหมู่บ้านมีความคิดเห็นต่อการป้องกัน  
ปัญหาอาชญากรรม ในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

ผลการศึกษา สอดคล้องกับ (เพลินดา กะลัมพากร . 2544 : 76) ทำการศึกษาถึงการมี  
ส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันสารเสพติดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ซึ่งผลการวิจัย  
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันสารเสพติดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น  
พื้นฐานโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี จำแนก  
ตามอาชีพ วุฒิการศึกษา ที่ตั้งของโรงเรียน ประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา ที่มีอาชีพ วุฒิ  
การศึกษา และประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาด้านความสัมพันธ์กับโรงเรียนแตกต่างกัน  
แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันสารเสพติดต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ (วิระพงษ์ นิไลย์นาค . 2552 : 68) ทำการวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินการ  
ป้องกันปัญหาอาชญากรรมในสถานศึกษา อำเภอบ้านม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
สกลนคร เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในสถานศึกษาตาม  
ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งโดยภาพรวมและเป็น  
รายด้าน คือด้านบุคลากรที่รับผิดชอบ ด้านการจัดกิจกรรม และด้านการประสานงานกับ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม่มี

สอดคล้องกับ (เจริญสุข ทวยจันทร์ . 2550 : 70) ทำการศึกษาถึงความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 – 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันยาเสพติด พบว่าไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่สอดคล้องกับ (ราตรี เสาศิล . 2554 : 75) ได้ทำการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านคูกำ หมู่ 2 ตำบลคูกำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ พบว่าโดยรวมทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพมีระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน

## ข้อเสนอแนะ

### 1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ควรนำข้อเสนอแนะต่อไปนี้ กำหนดเป็นกิจกรรมหรือโครงการ ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในการดำเนินการ ดังนี้

1.1 จัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน โดยเน้นหนักที่กลุ่มเยาวชน ในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

1.2 สร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนในหมู่บ้าน และส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพหลักของประชาชน ช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ใช้จ่ายว่างให้เป็นประโยชน์

1.3 จัดให้มีการออกกำลังกายในหมู่บ้าน ช่วยให้ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อารมณ์ดี และทำให้เกิดการพบปะ พูดคุยกัน นอกเหนือจากการร่วมประชุม ตามที่ผู้นำชุมชนนัดหมาย

1.4 ควรให้มีการจัดแข่งขันกีฬาของประชาชนในหมู่บ้าน นอกเหนือจากที่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยให้เกิดความรัก สัมผัส สนิทสามัคคีของประชาชนในหมู่บ้านอีกด้วย

1.5 ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.6 ควรมีการร่วมมือกับส่วนราชการและประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

1.7 หน่วยงานภาครัฐควรสร้างความเข้าใจกับคนในหมู่บ้าน เกี่ยวกับการห้ามเล่นการพนันและอบายมุขต่างๆ ในงานบุญประเพณีหรืองานสำคัญในหมู่บ้าน และกำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนเพื่อนำมาปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขัน

1.8 ผู้นำหมู่บ้านควรเป็นแบบอย่างให้กับคนในหมู่บ้าน โดยการไม่ดื่มสุรา และทำกิจกรรมที่เป็นการรณรงค์ให้คนในหมู่บ้านลดการดื่มสุราลง

## 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นในด้านการทำกิจกรรมด้านยาเสพติด ต่อการป้องกันปัญหาเสพติดในระดับมากที่สุด ซึ่ง ในด้านการทำกิจกรรมด้านยาเสพติด ประกอบด้วย กิจกรรม 6 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติด เช่น สนับสนุนการเดินเวรยาม จุดตรวจหมู่บ้าน/ชุมชน 2. กิจกรรมป้องกันกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มที่เคยค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน มิให้กลับไปมีพฤติกรรมเดิมอีก 3. กิจกรรมเสริมสร้างควมดีในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นแบบอย่าง 4. กิจกรรมเสริมสร้างความคิด ความรู้ การรวมกลุ่ม การสร้างความตื่นตัว การประชุมและการแลกเปลี่ยนความรู้ในลักษณะของศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน 5. กิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 6. กิจกรรมการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนหรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำกิจกรรมด้านยาเสพติด เพื่อให้ได้รับประโยชน์และการนำไปใช้พัฒนาในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และพื้นที่อื่นๆ ต่อไป